

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 8 - LỚP B3**  
**Tên giáo viên: Nguyễn Thị Mùi - Nguyễn Hồng Thắm**

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 Từ 05/08 đến 10/08	Tuần 2 Từ 12/08 đến 17/08	Tuần 3 Từ 19/08 đến 24/08	Tuần 4 Từ 26/08 đến 31/08	Lưu ý
<b>Đón trẻ, thể dục sáng</b>	<p>* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi quy định, thực hiện tốt các thói quen, nề nếp khi đến lớp.</p> <p>- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ, đặc điểm sở thích riêng )</p> <p>* Thể dục sáng</p> <p>- Hô hấp: Tiếng còi tàu, thổi bóng</p> <p>- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.</p> <p>- Lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.</p> <p>- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.</p> <p>- Bước: Tiến, lùi.</p>				
<b>Trò chuyện</b>	<p>- Hướng trẻ vào các góc chơi mà trẻ thích, trẻ chơi đoàn kết, biết chia sẻ đồ chơi với bạn</p> <p>- Chia trẻ chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ</p> <p>- Trò chuyện về các hoạt động trong ngày khi trẻ ở trường.</p> <p>- Trò chuyện với trẻ về một số quy định đơn giản ở lớp.</p> <p>- Trao đổi với trẻ về những món ăn ở trường trẻ thích, các nhóm chất trong món ăn đó.</p> <p>- Trò chuyện với trẻ nội quy các góc chơi</p> <p>- Cho trẻ nhắc lại các bước và mô phỏng động tác rửa tay, lau mặt</p>				
<b>Hoạt động học</b>	<b>T2</b>	Làm quen trẻ. Giới thiệu tên cô, tên trẻ.	Đạy trẻ nhận bàn, nhận tổ. Xếp hàng theo tổ.	Hướng dẫn trẻ cách lấy và cất gối	Rèn trẻ thói quen vệ sinh rửa tay rửa mặt.
	<b>T3</b>	Nhận kí hiệu tủ đồ dùng cá nhân, cất balo. Đạy trẻ xếp dép vào ngăn tủ.	Đạy trẻ cách bê ghế, xếp ghế.	Hướng dẫn trẻ cách lấy và cất giường.	Rèn nề nếp trẻ ngồi học vào bàn và ngồi học đúng tư thế
	<b>T4</b>	Đạy trẻ nhận biết phòng vệ sinh bạn trai, bạn gái. Đạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi	Đạy trẻ cách kê bàn, cất bàn	Đạy trẻ xếp hàng, đi theo hàng xuống sân tập thể dục.	Rèn thói quen giữ gìn vệ sinh bản thân

		quy định.			
	<b>T5</b>	Hướng dẫn trẻ xếp và lấy dép trong nhà vệ sinh.	Rèn trẻ cách rửa tay	Tiếp tục dạy trẻ đội hình tập thể dục sáng	Rèn nề nếp theo tổ
	<b>T6</b>	Dạy trẻ đội hình tập thể dục sáng	Dạy trẻ cách lau mặt	Rèn nề nếp giờ ngủ cho trẻ	Tiếp tục rèn nề nếp giờ ngủ cho trẻ
<b>Hoạt động ngoài trời</b>	<p><b>*Tuần 1:</b>          -HĐCCĐ:Trò chuyện về sở thích của bé khi đến trường          + TCVĐ: Cùng kể tên bạn mới          - HĐCCĐ: Quan sát góc thiên nhiên lớp mình          + TCVĐ: Chơi với túi vải          -HĐCCĐ:Trò chuyện về các góc chơi trong lớp          + TCVĐ: Chồng nụ chồng hoa          - HĐCCĐ: Quan sát hoa hướng dương          + TCVĐ: Gắp cua bỏ giỏ          - HĐCCĐ: Vui chơi tại khu vui chơi tầng 4          + TCVĐ: Tôi là ai?          *Chơi tự chọn: Chơi với phấn, cát, sỏi, chơi với các đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, chơi với nước</p>	<p><b>*Tuần 2:</b>          - HĐCCĐ: Trò chuyện về các đồ dùng đồ chơi trong lớp          +TCVĐ: Ai bật nhanh hơn          -HĐCCĐ: Quan sát cây ổi.          + TCVĐ: Thi xem ai nhanh          - HĐCCĐ: Quan sát công việc hàng ngày của các cô giáo          + TCVĐ: Kéo co          - HĐCCĐ: Quan sát cây cảnh          +TCVĐ: Mèo đuổi chuột          - HĐCCĐ: Quan sát đồ chơi trong sân trường          + TCVĐ: Bật chụm tách          *Chơi tự do: Chơi với phấn, cát, sỏi, chơi với các đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, chơi với nước.</p>	<p><b>*Tuần 3:</b>          -HĐCCĐ: Trò chuyện về cách chăm sóc cây xanh          +TCVĐ: Mèo đuổi chuột          - HĐCCĐ: Tổ chức cho trẻ lao động nhặt lá cây, chăm sóc cây + TCVĐ: kéo co          - HĐCCĐ: Quan sát buổi + TCVĐ: Truyền tin          - HĐCCĐ: Quan sát cây hoa leo          + TCVĐ: Gà đuổi cá          - HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh vườn trường          + TCVĐ: Năm tay thân thiết          * Chơi tự chọn: Chơi với hạt, dây thừng nhỏ, ống hút các màu</p>	<p><b>*Tuần 4</b>          - HĐCCĐ: Trò chuyện với trẻ về nội quy trong lớp          +TCVĐ: Nu na nu nống          -HĐCCĐ: Trò chuyện về các món ăn mà trẻ thích .          + TCVĐ: Thi xem ai nhanh          - HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy          + TCVĐ: Kéo co          - HĐCCĐ: Quan sát thời tiết          + TCVĐ: Cướp cờ          -HĐCCĐ:Quan sát khuôn viên phía sau trường          +TCVĐ: Cánh cửa kỳ diệu          * Chơi tự chọn: Chơi với hạt, dây thừng nhỏ, ống hút các màu</p>	
<b>Hoạt động chơi góc</b>	<p><b>* Góc trọng tâm:</b>          - Góc xây dựng: Xây dựng lớp học của bé (T1).          - Góc xây dựng: Xây dựng góc thiên nhiên của bé ( T2)          - Góc nghệ thuật: Làm sách tranh về các đồ dùng đồ chơi trong lớp học (T3).          - Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau trường bé ( T4).          * Góc phân vai: - Gia đình, bán hàng, nội trợ: bán đồ dùng đồ chơi, chế biến các món ăn bé thích, tập gói nem, các</p>				

	<p>món ăn bé thích</p> <p>- Bác sỹ: Khám sức khỏe cho mọi người</p> <p>* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, tưới cây, bắt sâu</p> <p>- Góc học tập:</p> <p>+ Xem tranh ảnh, truyện có nội dung trường mầm non, bạn mới, lớp học</p> <p>+ Tạo nhóm, đếm nhóm 1,2,3,4,5 đối tượng</p> <p>+ Đọc thơ, kể chuyện theo tranh theo sở thích của trẻ</p> <p>- Góc nghệ thuật:</p> <p>+ Cắt dán tranh, vẽ, tô màu tranh có nội dung về trường học, lớp học</p> <p>+ Cắt, dán, vẽ, tô màu tranh về đồ dùng trong trường học, lớp học</p> <p>+ Hát và vận động các bài hát có nội dung về trường mầm non, tình bạn</p>	
<p><b>Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh</b></p>	<p>- Luyện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, đúng phòng vệ sinh bạn trai, bạn gái, sử dụng khăn lau tay, dép vệ sinh, vòi nước, xả nước đúng cách.</p> <p>- Thực hiện các thói quen vệ sinh văn minh trong khi ăn: Mời cơm, chia cơm cho các bạn, không nói chuyện khi ăn, không để cơm dơi vãi, lau miệng, uống nước, cất bát thìa, ghế đúng nơi quy định.</p> <p>- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống: nói chuyện khi ăn dễ bị sặc cơm, bóc cơm bằng tay dễ bị bệnh rối loạn tiêu hóa, nhận biết mùi vị thức ăn thơm ngon và thức ăn có mùi lạ. - Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.</p>	
<p><b>Hoạt động chiều</b></p>	<p>*Tuần 1:</p> <p>- Cho trẻ kể tên các bạn trong tổ mình</p> <p>- Trẻ nhận biết ký hiệu của mình</p> <p>- Cho trẻ chơi trò chơi quen thuộc: nu na nu nống, nhảy lò cò...</p> <p>- Tổ chức cho trẻ biểu diễn văn nghệ</p> <p>- Lao động tập thể . Nêu gương bé ngoan</p> <p>*Tuần 2:</p> <p>- Cho trẻ làm quen với các bạn trong lớp</p> <p>- Cho trẻ kể tên những đồ dùng đồ chơi trong lớp học</p> <p>- Ôn kỹ năng lau mặt.</p> <p>- Trò chuyện về cách ăn uống lịch sự</p> <p>- Lao động tập thể . Nêu gương bé ngoan</p> <p>*Tuần 3:</p> <p>- Trẻ giới thiệu về công việc của các cô giáo</p> <p>- Ôn kỹ năng rửa tay</p> <p>- TDGH: Trẻ biết đếm theo hiệu lệnh 1,2 và di chuyển theo hàng</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trò chuyện về các đồ dùng học toán</li> <li>- Lao động tập thể . Nêu gương bé ngoan</li> <li>* Tuần 4</li> <li>- Cho trẻ kể tên các góc chơi và cách chơi các góc trong lớp</li> <li>- Ôn số lượng từ 1 đến 5</li> <li>- Trò chuyện về các bước lau mặt</li> <li>- Tổ chức giao lưu văn nghệ với các lớp</li> <li>+ Lao động tập thể</li> <li>- Nêu gương bé ngoan</li> </ul>	
<b>Đánh giá KQ thực hiện</b>	<p><b>ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN</b></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <p><b>ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU</b></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>	